



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วิชาคีลธรรม

เลาะเลียบบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

การเรียนการสอนคีลธรรมในโรงเรียนทั้งระดับมัธยม ศึกษาปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้พระที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยสงฆ์เข้าไปสอน และเรียกพระกลุ่มนี้ว่า พระธรรมวิทยากร เป็นเสมือนพระอาสาสมัคร ทำขึ้นเพราะใจรักอยากเผยแพร่ธรรมะ ต้องการการสอนคีลธรรมให้เด็ก ๆ

เดิมมี กรมศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสนับสนุน มีพระไม่ถึง 600 รูป ที่สอนในโรงเรียน

ในช่วงพ.ศ.2548 ทางวิทยาลัยสงฆ์ ได้เสนอโครงการพระสอนคีลธรรมในโรงเรียนต่อคุณสิริกร มณีรินทร์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น และได้รับการตอบรับเป็นนโยบายอย่างดี เนื่องจากเห็นพระในวัดต่าง ๆ มีความรู้ในหลายระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ควรจะได้ใช้ความรู้ไปสอนเด็ก

ทำให้มีพระสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 รูป และ 10,000 รูป

เรื่องพระสอนเด็กยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ว่า พระจะสอนอะไร อย่างไรก็ได้ เพราะเด็กเคารพเชื่อถือศรัทธาพระอยู่แล้ว

ความเชื่อเช่นนั้นไม่จริงแล้วในสภาพสังคมปัจจุบัน

จากงานวิจัยในระดับปริญญาเอก ของ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ภาควิชาศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ระบุถึง การสอนศีลธรรมของพระในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ล้มเหลวและไม่ได้ผล

เพราะพระที่สอนประมาณ 2 หมื่นกว่ารูป ยังใช้วิธีสอนแบบเดิม

เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรียน เนื่องจากพระสอนน่าเบื่อ พระไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน ขาดหลักการบรรยาย วิธีการสนทนาโต้ตอบกับเด็ก ในลักษณะนี้ทำให้เด็กไทยยากที่จะเข้าถึงวิชาศีลธรรมได้

พระต้องออกแบบการสอน การใช้สื่อให้เหมาะกับเด็ก เรื่องราวของธรรมต้องเน้นการสาธิตในชั้นเรียน ให้เด็กมีส่วนร่วมด้วยการจัดกลุ่มวิเคราะห์ วิพากษ์ พูดคุยกันและนำเสนอผลงาน

หากศธ.จะเปิดการอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนศีลธรรมให้กับพระวิทยากรในโรงเรียน ย่อมทำให้พระสงฆ์เหล่านั้นมีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ผลที่ตามมา เด็กไทยจะคิดได้มากขึ้นเกี่ยวกับคุณงามความดี ศีลธรรม ความละเอียด ที่จะประพฤติชั่วสามารถนำหลักคิดทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หน้า 26